



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก นักการตลาดรุ่นใหม่

ตามที่จังหวัดแพร่ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบดังกล่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. รายชื่อ และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๑๓ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ก.)

๒. ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยให้รายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และ เมื่อรายงานตัวแล้ว ให้รออยู่ภายในสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และทยอยเรียกตัวเข้าไปรับการสัมภาษณ์ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	สถานที่	หมายเลขประจำตัวผู้สอบ	เวลารายงานตัว
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ห้องประชุมสพจ.แพร่ ชั้น ๔		
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ศาลากลางจังหวัดแพร่	๐๑ - ๑๓	เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมิน ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เหมาะสมตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน


๓.๒ สิ่งที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัว ประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน

๓.๓ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการคัดเลือกนอกรับการตลาดรุ่นใหม่

๓.๔ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการตามประกาศนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนอกรับการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ <http://phrae.cdd.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุสังข์ ชุ่มมะโน)
[พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการตลาดรุ่นใหม่
(แนบท้ายประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔)

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	
๑	๐๑	นางสาวสิริวรรณ	ชิงหก
๒	๐๒	นางสาวสิริรัตน์	บัลลังก์นาค
๓	๐๓	นางสาวกนกวรรณ	อวยชัย
๔	๐๔	นางสาวอภิษฎา	ชลสินธุ์
๕	๐๕	นายรัชชานนท์	ผิวอ่อน
๖	๐๖	นางสาวธีรารัตน์	วรินทร์
๗	๐๗	นางสาวปรายฟ้า	ชมภูมิ่ง
๘	๐๘	นางสาวอริษา	ยาวิชัย
๙	๐๙	นางสาวกาญจนา	ใจประเทือง
๑๐	๑๐	นายนนทพันธ์	อนุสนธิ์
๑๑	๑๑	นายปกป้อง	สายทอง
๑๒	๑๒	นางสาววรารัตน์	อุตสม
๑๓	๑๓	นายสวิษฐ์	แก้วม่วง

